



สานฝันเยาวชนคิดสร้างสรรค์
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



โครงการ บ้านเฮา ยะเป็นศูนย์ (Zero Waste at Home)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โครงการ “บ้านเฮา...ยะเป็นศูนย์” (Zero Waste at Home) เป็นโครงการจากทีมบัณฑิตปิ่นผืน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเหล่าจิตอาสา วิทยุชุมชนจากดินแดนเหนือสุดของประเทศไทย โดยมีความมุ่งมั่นหวัง ในการที่อยากจะทำสร้างแรงกระตุ้นให้กับคนในชุมชนได้เกิดจิตสำนึก ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม จากการจัดการขยะในชุมชนได้ อย่างถูกต้อง เนื่องจากปัญหาของขยะในชุมชนที่มีจำนวนมากจน ไม่สามารถจัดการได้ บวกกับความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียต่อสภาพ แวดล้อมและนั่นอาจจะทำให้ชาวเชียงรายต้องประสบกับปัญหามลพิษ จากขยะ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ชุมชนในบริเวณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันก็ประสบกับปัญหาด้านการจัดการ ขยะเช่นกัน ถูกเลือกขึ้นมาให้เป็นชุมชนนำร่อง ที่ทางทีมจิตอาสา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเข้ามาปลูกจิตสำนึก และนำองค์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน



ปัจจุบันชุมชนในตำบลแม่ยาว มีประชากรอาศัยอยู่หลายร้อย ครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมาในเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนนั้น ชาวบ้าน ที่อยู่อาศัยในชุมชนต้องจัดการกันเอง และโดยส่วนใหญ่จะจัดการกัน อย่างผิดวิธี จึงทำให้เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาขยะที่ล้นชุมชน ด้วย เหตุนี้เหล่านักบัณฑิตปิ่นผืนจึงต้องมีการคิดและหาวิธีที่จะทำโครงการใน ครั้งนี้ ซึ่งในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมของทีมจิตอาสาแม่ฟ้าหลวงใน

ครั้งนี้ เป็นความประสบการณ์ความท้าทายครั้งใหม่ที่ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ในห้องเรียน ในส่วนของการทำงานครั้งนี้ก็ต้องมีการประสาน งานและเตรียมความพร้อมในการทำงานกับหลายฝ่าย รวมถึง ในขั้นตอนการเตรียมงานที่จะต้องใส่ใจในรายละเอียดของการทำงาน อย่างมาก เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



ภารกิจของทีมบัณฑิตปิ่นผืนจิตอาสาเมืองเชียงรายในครั้งนี้ คือ การเดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ซึ่งถือโอกาส อันดีที่ในครั้งนี้นัรบรรดาเหล่านักบัณฑิตปิ่นผืนจะได้พบกับนายกเทศมนตรี และทีมงานส่วนบริหารของตำบลแม่ยาว เพื่อที่จะชี้แจงให้กับทางผู้นำ ชุมชนแห่งนี้ได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ รวมถึงมีการพูด คุยซักถามถึงการทำงานในครั้งนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และนอกจาก นั้นทีมจิตอาสาทุกคนก็ยังสามารถได้รับความรู้และการแนะแนวทางจาก



นายพงษ์พันธ์ ต๊ะดา นายกเทศมนตรี ตำบลแม่ยาว ที่เสียสละเวลา มาพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับเหล่าจิตอาสาในครั้งนี้



การลงพื้นที่เพื่อเดินเข้าพบกับชาวบ้านในชุมชนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเดินเข้าไปเพื่ออธิบายถึงโครงการและแนะนำตัวเองแล้ว การกิจที่สำคัญอีกอย่างก็คือ การนำถุงขยะไปมอบไว้ให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามบ้านต่างๆ โดยทีมนักปันฝันจะมีการขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้นำขยะที่จะทิ้งภายในที่อยู่อาศัย ทั้งลงในถุงขยะที่นำมามอบให้ โดยจะฝากไว้เป็นระยะเวลา 24 ชม. ซึ่งถุงขยะที่ทีมนักปันฝันฝากไว้ทั้งหมดก็จะถูกมานำกลับไปในวันพรุ่งนี้ และนำไปทำการคัดแยกขยะ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์วิจัยถึงประเภทและจำนวนของขยะที่มีในชุมชน

จำนวนขยะที่มีอยู่เยอะพอสมควร รวมถึงประเภทของขยะที่

ได้รับมานั้นก็ต่างไปออกไปจากในห้องเรียนที่เคยพบเจอมา ทำให้ นักปันฝันทุกคนจะต้องทำงานกันอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะการคัดแยกขยะเพื่อนำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ ข้อมูลที่จะได้มาจะถูกนำไปรวบรวมและแบ่งแยกรายละเอียด จากนั้นจะนำส่งต่อกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการขยะในจังหวัดเชียงราย นำไปวิจัยต่อเพื่อไปต่อยอดในการพัฒนาระบบการจัดการขยะต่อไป

ในการเข้าหาชาวบ้านของเหล่าจิตอาสาในครั้งนี้ ปัญหาหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นและค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคเล็กน้อยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารกับชาวบ้าน เพราะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ หลายคนไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทำให้การบอกกล่าวเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมงานในครั้งนี้ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเล็กน้อย



การนำเอาความรู้และแนวทางในการจัดการขยะมามอบให้กับชาวบ้านในชุมชนครั้งนี้ ถือเป็น การนำสิ่งที่ เป็นประโยชน์มามอบให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าโครงการของนักปันฝันจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในครั้งนี้ จะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ แต่อย่างน้อยการได้เริ่มปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้น ถือเป็น การเริ่มต้นเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างถูกต้องในอนาคต และช่วยให้ชาวเชียงรายได้มีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น

นักปันฝันเมืองเหนือ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งนักปันฝันกลุ่มนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การมีความหวังเพียงอย่างเดียว ก็คงจะไร้ประโยชน์ หากปราศจากความมุ่งมั่นและการลงมือทำ และหากทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน รวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ความฝันที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ก็คงจะไม่ไกลเกินจริงเป็นแน่แท้ ...

ร่วมเป็นกำลังใจชมและเชียร์เหล่าบัณฑิต นักศึกษา จากหลากหลายรัฐสถาบันได้ในรายการปันฝันเดอะบัณฑิต

ทุกวันเสาร์ เวลา 15:00-16:00 น. **NOW26**

 www.facebook.com/pg/punfunthebundit/

และความฝัน จะไม่ใช่โครงการในกระดาษอีกต่อไป

ดูได้ดูดี ดูสารคดี อันดับ 1 ที่ NOW26



www.facebook.com/nw26tv



Now26tv

WWW.NOW26.TV